

ของกินเพียงในราคาได้ใจ มีร้านสะดวกซื้อและตลาด เราจะประหยัดค่ากินอยู่ได้หลายเที่ยวค่ะ

ดาวขอเล่าเกี่ยวกับตลาดหน้า ม. อีกนิด เพราะคุณพี่ไปทุกคืน แก่ไม่ค่อยสนของกิน สนแต่นักศึกษาที่มาร่วมตัวกันตั้งแต่ พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินดี หากใครมีโอกาสมานไป หนูแนะนำร้าน สติกราคาประหยัด อีกร้านที่ลองแล้วพิสูจน์ว่าอร่อยแน่คือ Monk Tea ตั้งอยู่ใกล้ร้านสติกร ชานมรสเข้มข้นมากค่ะ ร้านสุกี้บุฟเฟต์ก็ใช้ได้ ถ้าขี้หมูอีกฝาก จะเจอกับตลาดกลางคืน ร้านขายขนม ขายน้ำนมลิ้นจี่ เลือกกินกันตามสะดวก รสชาติไม่ต่างไปจากร้านหน้าม่อแถวอื่นหรอกค่ะ ที่ต่างคืออากาศหนาวดีมาก หนาวกว่า มช. หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่หนูเคยไป อากาศเย็นชะงอย ท้ออะไรมันก็ดีไปหมด

กลับมาที่รีสอร์ทอีกครั้ง หลังจากเก็บของเรียบร้อย ยินให้ ลมหนาวโกรกอีกหน่อย (ตรงนั้นกลางคืนวัดได้ 12 องศา) ดาวเดิน ทางเข้าเมือง เป้าหมายแรกคือไปไร่เบียร์สิงห์หรือไร่ภูภิรมย์ หนู อยู่ที่ถูกแลเห็นเมืองไปนิด เข้ามาในเมืองใช้เวลาไม่มาก ที่มากคือ รดติดไฟแดงแถวเมืองนั้นแหละ จากนั้นก็วิ่งเลยเมืองไปทางใต้ จนถึงทางแยกไปวัดร่องขุน เห็นหัวรั้วจีนลงเยอะเขียว ดาวเคยพา คุณมาเที่ยวแล้วจึงขอข้ามไป เราชั่งเข้าไปตามถนนจนเจอ 3 แยก มาถึงตรงนี้ให้เลี้ยวขวาตามป้ายไปเชียงรายอีกหน ขับรถไปไม่กี่ นาทีก็จะเห็นสิ่งทีสึงทองยืนอยู่บนเนินหญ้าสีเขียวสด ตรงนั้นมีทาง เข้าหลายทาง เลยสิงห์ไปก่อนก็ยังมีทางเข้า ไม่จำเป็นต้องเบรคเอี้ยว เพื่อพยายามเข้าทางแรกหรอกค่ะ

ไร่ภูภิรมย์เปิดมาพอสมควรแล้ว แต่เพิ่งเริ่มเน้นกิจการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีรถพาเราไปเที่ยวตามโซนต่างๆ โดยคิดค่าชม 50 บาท มีทั้งไร่ชา ทั้งต้นไม้ในนั้น แต่ดาวต้องสารภาพตามตรงว่า หนูเคยเห็นชาที่ศรีลังกาแล้ว คงไม่ต้องมาดูที่นี่ก็ได้มั้ง เพราะยังไม่ เสียดก็คงสู้ศรีลังกาไม่ได้ จุดประสงค์หลักของคนมาที่นี่คือกินข้าว บนร้านที่อยู่ยอดเนิน มองเห็นวิวทุกด้าน ถือเป็นไฮไลต์ใหม่ของ คนมาเที่ยวเชียงรายเที่ยวละ

ดาวก็ไปลองทุกอย่างที่บอก ร้านอาหารก็โอเคแต่คนเพียง โดยเฉพาตอนหัวรั้วราคาอาหารแพงเมื่อคิดว่าอยู่จังหวัดเชียงราย เช่น สติกรจานละ 550 บาท แกงฮังเล 180 บาท ไปกินสเต๊กหน้า ม่อ 4 คนยั้งแค่ 500 บาทเลย เพราะฉะนั้น เราต้องคาดหัว ของดีเป็นธรรมดา อาหารก็ดีนะค่ะ รสชาติอร่อยเที่ยวละ แต่เมื่อ เียบกับราคาก็คงต้องอ้ออ้อว่าแนะนำดีไหม? สำหรับวิวรอบตัว ดาวให้ได้แค่เกรด B ค่ะ อาจเป็นเพราะดาวนอนที่ปัญดาธา วิวตรง นั้นหนาวมากใจกว่าและเย็นกว่านี้เยอะ จึงไม่รู้สู้ก็จะรักกับวิวที่ไร่

เสร็จจากการเที่ยวไร่ที่ไปพอเป็นประสบการณ์ หนูกลับมา ในเมืองอีกครั้ง เพื่อมาจับกาแพยามบายที่ร้านชีวิตธรรมดารีมนแม่ น้ำัก ร้านนี้หาทางเข้าไม่ยาก พอเราออกจากเมืองไปทางเหนือ ขับ ข้ามสะพาน ให้ชิดซ้ายเลี้ยว 4 แยกไฟแดงข้างหน้า จะมีป้ายบอก ทางเลี้ยวไปร้าน ให้เลี้ยวซ้ายไปทางนั้นแล้วก็ค่อยๆ ตามป้ายไป คุณ จะไปถึงเป้าหมายที่เป็นร้านกาแฟร้านขนมริมแม่น้ำอยู่ในสวนเล็กๆ ที่น่าหาหนังสือมานอนอ่านเป็นที่สุด ดาวมาเชียงรายครั้งนี้ได้ก็ต้อง แวะมาจ่ายไปราคาขนมและกาแฟแพงเมื่อเทียบกับมาตรฐานเชียงราย

แต่รสชาตินั้นก็เกินมาตรฐานอีกเช่นกัน แกมร้านยังสวย มีมุมให้ ถ่ายภาพเยอะ หากคุณเย็นดีลงทุนกับของอร่อยบรรยากาศดี เชื่อ ว่าคุณคงถูกใจค่ะ

ในเมืองเชียงรายทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีถนนคนเดิน ดาว เคยพาคุณมาเที่ยวเมื่อปีก่อน คงจำกันได้ว่าถนนยาวมาก เดินกัน อานเลยทีหนึ่ง แต่ของขายก็ยังคงดีทั่วไป ไม่มีอะไรพิเศษ อีกทั้ง ถ้าอากาศไม่เย็นพอ เดินแออัดกับผู้คนบนถนนกลางเมืองแล้วร้อน เหมือนกันนะค่ะ ไม่ผิดอะไรกับการเที่ยวถนนคนเดินที่เชียงใหม่ ส่วนที่เที่ยวอื่นของเชียงราย ดาวก็เคยพาไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น สามเหลี่ยมทองคำและหอดูผีในที่หนูชอบหนักหนาจะไปตลาดแม่สาย ก็มีของพม่าขายเยอะดี หรือจะขึ้นดอยตุงและดอยแม่สลองก็สวย ไปคนละแบบ ดาวคิดว่าเชียงรายมีที่เที่ยวยะช่นิด 4 วันยังเที่ยว สบาย เพราะฉะนั้น หนูบอกโปรแกรมไว้หนอยดีกว่า

ไปไหว้อนุสาวรีย์ ไปไหว้พระในเมือง ไปวัดร่องขุน ไปไร่สิงห์ แค่นี้ก็หมดไปแล้ว 1 วัน ไปสามเหลี่ยมทองคำ หอดูผี และแม่สาย หมดไปอีก 1 วัน ไปดอยตุง ชมสวนดอกไม้ ไหว้พระธาตุ ต่อไป ดูภูทาบพันปีที่อยู่ข้างมูบ แค่นี้ก็หมดอีก 1 วัน ส่วนดอยแม่ สลองเก็บไว้วันสุดท้าย เพราะดาวมีเทคนิคค่ะ

เทคนิคที่ว่าคือการขับรถจากเชียงรายไปดอยอย่างชาง หนู เที่ยวแบบนี้มา 2-3 ปีแล้ว เริ่มจากเชียงราย มุ่งหน้าไปขึ้นดอย แม่สลอง แวะชิมชาระหว่างทาง ขึ้นไปจนถึงยอดดอยเพื่อตีหมาแพ ในร้านริมดอยสุดชิลที่นั่น ก่อนขึ้นไปกราบพระธาตุ เสร็จแล้วไม่ ต้องย้อนลงทางเดิม แต่ขับรถวิ่งลงเขาไปตามป้ายเขียนว่าท่าตอน ทางจะลงมาเชื่อมกับถนนจากอำเภอแม่จันไปท่าตอนอำเภอเมือง เชียงใหม่ เสร็จแล้วค่อยขับรถลงไปฝางและไชยปราการ ขึ้นดอย อย่างชางอีกครั้ง นับเป็นทริป 2 ดอยใน 1 วัน ที่หนูรับประกันความ งามแท้ โดยมีข้อแม้ว่าต้องนอนบนดอยอย่างชางด้วยนะค่ะ

ดาวจองที่พักเดิมที่อย่างชาง มาที่ไร่กินนอนที่รีสอร์ทธรรมชาติ อย่างชาง ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน ยันแต่งงาน ยันมีลูก จนลูกจะเข้ามหา วิทยาลัยเราไม่เคยเปลี่ยนที่นอน แกมรีสอร์ทก็ยังเหมือนเดิม เพิ่ม ไปด้วยต้นไม้สวยๆ และป่าที่อยู่ด้านหลังบ้านพัก หากคุณเลือกได้ ขอพักโซนด้านล่างใกล้ทางลงไปตลาดนะค่ะ ค่าห้องก็ 3,000 บาท แล้วแต่ว่าจะมาตอนไหน สภาพห้องได้แค่เกรด C+ แต่วิวดีเอา A ไปโลด สวนในบริเวณรอบๆ ก็งามหยดย้อยได้ A เหมือนกัน ปัญหา อาจเป็นที่ความหนาว

ดาวมาอย่างชางเพราะอยากหนาว เสร็จแล้วหนูดาวก็หนาว สมใจ เพราะคืนที่หนูอยู่อย่างชาง อุณหภูมิ 0 องศา แม้จะไม่มีแม่คะนึ่ง อยู่ทั่วไป แต่ก็ไสล่มานิดหน่อยตามยอดฝัก ดาวชอบอากาศเย็น เย็นนะค่ะ ปัญหาคือห้องพักไม่ได้ออกแบบไว้รับสภาพอากาศเช่นนี้ ความหนาวจึงทะลุทะลวงเข้ามาทุกทาง แกมผ้าห่มไฟฟ้าของหนู ยังเจ้งไปในตอนค่ำคืน จึงเป็นการนอนสู้ความหนาวด้วยผ้าห่ม บางเบา ทหนาวว่าหนูไปเมืองนอกเสียอีก เพราะแม่ฤดูหมอกที่นั่นจะ ติดลบ แต่โรงแรมเขาเป็นตึกผนังหนาปึก ยังมีฮีตเตอร์ให้ความ ร้อนอย่างดี ผิดกับอย่างชางที่ผนังเป็นกระจากแทบทุกด้าน มันก็เลย ต้องลั่นกันพั๊ๆ เหมือนลูกนกปราศจากไอยู๋จากอกแม่

อาหารในตลาดอย่างชางยังคงรสชาติเดิมทุกประการ แต่ร้าน